

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẮK RƠ NGA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 149/BC-UBND

Đăk Rơ Nga, ngày 01 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, ý kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8
HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Đăk Rơ Nga.

Căn cứ Báo cáo số 81/BC-HĐND, ngày 24/6/2024 của HĐND xã về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND xã báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Khóa XIV, cụ thể như sau:

1. Cử tri Nguyễn Văn Ngân thôn Đăk Dé kiến nghị: Đề nghị Điện lực Đăk Tô xem xét kéo đường dây điện từ điểm trường Mầm non thôn Đăk Dé đến nhà ông Nông Đình Rinh để phục vụ thắp sáng và sản xuất của nhân dân.

Trả lời:

UBND xã đã cử công chức khảo sát thực tế, đoạn từ điểm trường Mầm non thôn Đăk Dé đến hộ gia đình ông Nông Đình Rinh với tổng chiều dài khoảng 300m, hiện có 12 hộ dân đang sinh sống dọc theo tuyến, đường dây điện kéo vào nhà các hộ dân được dựng từ các trụ cột tạm bợ và các cây sắn có dọc theo hai bên đường không thực sự đảm bảo an toàn.

Trên cơ sở đó, UBND xã ban hành Văn bản số 160/UBND, ngày 12/06/2024 về việc đề nghị Điện lực Đăk Tô xem xét xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đăk Rơ Nga;

Tại Công văn số 187/ĐLĐT-KHKT, ngày 19/6/2024, Điện lực Đăk Tô trả lời như sau: “Điện lực Đăk Tô ghi nhận nội dung ý kiến kiến nghị này và sẽ khảo sát lập phương án đề xuất lên cấp trên để đưa vào kế hoạch đầu tư và xây dựng trong các năm tiếp theo”.

2. Cử tri A Lâm thôn Đăk Dé kiến nghị: Gia đình tôi có diện tích đất nằm trong thao trường bắn, hiện nay thao trường bắn có lấn sang đất của tôi với diện tích khoảng 250m². Đề nghị UBND xã xem xét giải quyết cho gia đình tôi.

Trả lời:

UBND xã đã chỉ đạo công chức địa chính xây dựng và môi trường phối hợp với đơn vị quản lý thao trường bắn và ông A Lâm tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả: Đơn vị quản lý trường bắn xác định họ đã thuê người cày đất để trồng sắn, vì không xác định được ranh giới, nên vô tình cày phạm vào đất ông A Lâm với diện

tích khoảng 30m² (chiều dài 17m, chiều rộng từ 1 đến 2m) và đơn vị đã trồng mỳ trên phần đất này. Các bên đã trao đổi, thống nhất canh tác sử dụng đúng ranh giới quy định.

3. Cử tri A Định thôn Đăk Pung kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn thôn có 02 hộ gia đình có người đang chạy thận thuộc diện hộ nghèo, gia đình khó khăn. Nhưng trong quá trình chạy thận gia đình không được hỗ trợ của nhà nước. Đề nghị UBND xã kiến nghị lên cấp trên xem xét về việc đưa các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo đưa vào thuộc diện bảo trợ xã hội.

Trả lời:

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Ủy ban nhân dân xã đã trả lời ý kiến của cử tri A Định, thôn Đăk Pung, theo đó, hiện nay ở thôn Đăk Pung có công dân A Mau và Y Mỹ Duyên đều thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn phải điều trị bệnh thận dài ngày, mặc dù họ được hưởng các chính sách dành cho hộ nghèo, trong đó được khám chữa bệnh miễn phí... Tuy nhiên đối với bệnh thận cũng như một số bệnh hiểm nghèo khác, thì chỉ được miễn phí đối với các danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả; những loại thuốc ngoài danh mục và các chi phí phát sinh khác, gia đình phải tự chịu dẫn đến đời sống, kinh tế gia đình của 2 hộ trên hiện rất khó khăn.

Ngoài ra theo quy định hiện hành, đối tượng hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo không được hưởng các chính sách từ Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021, về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội của Chính phủ.

Sau buổi tiếp xúc cử tri, UBND xã đã có Công văn số 181/UBND ngày 24 tháng 6 năm 2024 về việc đề nghị quan tâm bổ sung chính sách, gửi về Phòng LĐTBXH huyện, với nội dung đề nghị cấp trên xem xét bổ sung thêm đối tượng là người bị bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn vào nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách từ Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021, về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội của Chính phủ, để người dân giảm bớt khó khăn.

4. Cử tri A Phang thôn Đăk Pung kiến nghị: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo có con em đang theo học tại trường PTDTBT THCS xã Đăk Rơ Nga. Theo chế độ của nhà nước có hỗ trợ máy tính bảng cho con em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên đến nay trường PTDTBT THCS xã Đăk Rơ Nga không cấp máy tính bảng cho con tôi theo chế độ của nhà nước. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trả lời:

UBND xã đã ban hành công văn số 179/UBND, ngày 24/6/2024, đề nghị nhà trường kiểm tra, xác minh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại Báo cáo số 48/BC-THCS, ngày 27/6/2024, trường PTDTBT THCS xã Đăk Rơ Nga trả lời như sau:

“Chương trình “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ máy tính bảng cho học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo nhưng không phải tất cả học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được hỗ trợ.

Năm học 2022-2023, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ 75 máy tính bảng cho học sinh (có danh sách kèm theo).

- Em A Phước con ông A Phang không nằm trong danh sách được hỗ trợ máy tính.

- Thực hiện công văn số 198/PGDĐT, ngày 07/4/2023 của PGD&ĐT huyện Đắk Tô về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng máy tính bảng từ chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Để tránh trường hợp làm mất hoặc hư hỏng máy tính bảng do học sinh bảo quản không đúng cách, thuận lợi cho việc hỗ trợ cho học sinh sử dụng hiệu quả, lâu dài, nhất là khai thác máy tính bảng cho việc học tập thường xuyên trên lớp có ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời cùng chia sẻ với những học sinh nghèo hoặc khó khăn khác trong nhà trường nhưng chưa được hỗ trợ máy tính bảng để cùng sử dụng, nhà trường đã hướng dẫn học sinh ký gửi thiết bị tại thư viện nhà trường để chia sẻ với các bạn học sinh không được hỗ trợ máy tính cùng khai thác thiết bị phục vụ yêu cầu học tập. Hiện nay nhà trường đang giữ máy tính bảng của các em tại thư viện để phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh.

Đối với học sinh đã tốt nghiệp: Thông qua cuộc họp phụ huynh cuối năm (năm học 2022-2023), Giáo viên chủ nhiệm đã triển khai nội dung văn bản số 198/PGDĐT, ngày 07/4/2023 của PGD&ĐT huyện Đắk Tô về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng máy tính bảng từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” đến toàn thể học sinh cũng như phụ huynh học sinh trong đó có nội dung: Khuyến khích học sinh sau khi tốt nghiệp cuối cấp tặng thiết bị lại cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có thiết bị để phục vụ học tập). Giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh đã vận động phụ huynh học sinh và học sinh cuối cấp tặng máy tính lại cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có thiết bị để phục vụ học tập. (100% phụ huynh học sinh đã đồng ý).

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các đơn vị có liên quan;
- Các thôn có liên quan;
- Cử tri có ý kiến, kiến nghị;
- Lưu: VP, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lâm Thế Hiển